

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỌC LIỆU TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

Hiện nay trên Youtube và Website có rất nhiều kênh tiếng Anh bản ngữ trẻ em và người lớn để cha mẹ lựa chọn cho con chương trình phù hợp lứa tuổi và chương trình con yêu thích.

Nhưng việc có quá nhiều nội dung để học tiếng Anh cũng là một rào cản cho cha mẹ không biết cho con học chương trình nào cho phù hợp với trình độ tiếng anh của con, xem thì cái nào cũng thấy hay, cái nào cũng muốn xem. Trong bài này tôi sẽ có một vài hướng dẫn giúp cha mẹ dễ dàng tìm cho con những chương trình phù hợp.

1. Tìm kiếm học liệu trên Youtube

Đây là kênh mạng xã hội free theo định dạng MP4 giúp ích cho việc luyện nghe, phát âm và học từ vựng rất linh hoạt. Youtube có thể sử dụng được trên cả Smart TV nên rất tiện lợi cho con học.

Bước 1: Cha mẹ nào không biết tiếng anh cứ vào google dịch tiếng Việt sang tiếng Anh các cụm từ tìm kiếm mà cha mẹ mong muốn: Ví dụ: Bài hát tiếng anh cho trẻ mầm non, trẻ em hoặc tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em, phát âm tiếng Anh (phonic), học từ vựng tiếng Anh, tiếng Anh theo chủ đề cho trẻ em...rồi copy cụm từ tiếng Anh được dịch đó sang Youtube để tìm kiếm (có thể ghi rõ dành cho đối tượng nào để có thể lọc bớt giúp cha mẹ dễ tìm hơn).

Bước 2: Khi có cụm từ tiếng Anh tìm kiếm thì cha mẹ hay mở xem qua từng video xuất hiện xem nội dung nào phù hợp với trình độ và lứa tuổi, con thích chương trình nào thì cha mẹ bấm vào nút đăng ký kênh để lần sau mở tìm xem cho dễ, nên chọn một vài kênh chính để học tập chung và học sâu tránh có quá nhiều tài liệu lan man không hiệu quả, mỗi nội dung video có thể xem lại nhiều lần để trẻ hiểu được nội dung và ngữ cảnh. Nếu cha mẹ không biết nội dung nào phù hợp trình độ của con có thể tham khảo người có chuyên môn hoặc cha mẹ nào đã từng có kinh nghiệm, nghe đúng trình độ mới hiệu quả hoặc có thể lại tiếp tục nhờ Google tìm hiểu xem nội dung đó phù hợp với con hay không.

Bước 3: Sau khi xem mỗi nội dung cha mẹ có thể tìm file MP3 tương ứng cho con nghe, nếu không có thì có thể dùng phần mềm chuyển đổi MP4 sang MP3 rồi copy vào loa cho con nghe thường xuyên, mỗi nội dung nên được nghe thường xuyên ít nhất trong 1 tuần để ngấm sâu. Chỉ copy MP3 những nội dung chính mà cha mẹ xác định để cho con tập chung học, còn những video xem tham khảo thì không cần nghe MP3.

2. Tìm kiếm học liệu trên Website

Hiện nay trên website tiếng anh có rất nhiều chương trình hấp dẫn, tiện lợi có phí hoặc không mất phí để cha mẹ tìm hiểu. Các nội dung trên website gồm nhiều thể loại: Truyện, sách online, sách nói, game tiếng Anh, luyện ngữ pháp tiếng Anh... có đủ loại để cho trẻ học

Bước 1: Cha mẹ nào không biết tiếng anh cứ vào google dịch tiếng Việt sang tiếng Anh các cụm từ tìm kiếm mà cha mẹ mong muốn: Ví dụ: Truyện tiếng anh, sách online tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh, sách nói tiếng Anh... cha mẹ muốn tìm gì cứ dịch ra rồi tìm kiếm trên google search. Mỗi nội dung học trên web site có phần hướng dẫn học và đối tượng học phù hợp, cha mẹ có thể dùng phần mềm dịch thuật trang web đó ra để đọc và nghiên cứu. Khi tìm hiểu thì cứ nghiên cứu nhiều trang khác nhau, nhưng khi cho con học nên chọn lựa một vài trang thôi, tránh tình trạng học lan man không hiệu quả, cái chính là phải học thật sâu các nội dung học tập. Nếu cha mẹ không biết nội dung nào phù hợp trình độ của con có thể tham khảo người có chuyên môn hoặc cha mẹ nào đã từng có kinh nghiệm, học đúng trình độ mới hiệu quả hoặc có thể lại tiếp tục nhờ Google tìm hiểu xem nội dung đó phù hợp với con hay không.

Bước 2: Tài liệu nào mà có thể tải về được thì nên tải về in ra cho con đọc rồi copy file MP3 tương ứng vào loa cho con học linh hoạt vừa nghe vừa đọc sách, và nghe lại thường xuyên nội dung mình học. Có điều kiện thì có thể đăng ký mua sách kèm file nghe, video học sẽ tốt hơn, đầy đủ hơn, ngoài ra được họ tư vấn thêm để hiểu về nội dung học.

3. Kết hợp với làm sách, đọc sách, đọc truyện dành cho trẻ lớn

Sau khi có được nguồn tài liệu trên mạng để luyện nghe, phát âm, học từ vựng thì cha mẹ tìm thêm những bộ sách tiếng Anh phù hợp với trình độ để cho trẻ làm sách, đọc sách song song để tăng cường từ vựng và hiểu biết dần về ngữ pháp, tập viết chữ...phát triển toàn diện 4 kỹ năng. Có thể sử dụng nhiều nguồn sách tiếng Anh như sách Singapore, sách Mỹ, sách Cambridge, sách Oxford...Trong đó làm sách Singapore là lựa chọn của nhiều phụ huynh vì nó phù hợp với học sinh Việt Nam. Cha mẹ có thể tìm hiểu trên các trang website bán sách tiếng Anh ở Việt Nam để lựa chọn sách truyện, có thể mua sách chuẩn, hoặc muốn rẻ hơn thì mua sách in màu từ file, hoặc mua file về tự in...Ngoài ra có thể sử dụng luôn tài liệu online để giảm chi phí so với việc mua sách, truyện hoặc mua tài khoản các phần mềm học online cũng giảm bớt chi phí.

Việc làm sách và đọc sách là rất quan trọng đối với học sinh Việt Nam để củng cố từ vựng và ngữ pháp vững chắc, vì chúng ta không có được môi trường thuận lợi để học nói tiếng anh thì việc tích lũy các kỹ năng khác cần được chú trọng để phát huy tối đa những cái có thể làm được trong điều kiện cho phép.

Tài liệu thì nhiều vô kể, chỉ cần cha mẹ chịu khó tìm hiểu cho con lựa chọn tài liệu phù hợp và kiên trì đồng hành cùng con thì chắc chắn việc học tiếng Anh sẽ thành công mỹ mãn. Việc quan trọng nhất là cha mẹ đừng phó mặc việc học tiếng Anh cho con, cho nhà trường hoặc cơ sở giáo dục vì vai trò tư duy của cha mẹ khi cho con học tiếng anh sớm là yếu tố quyết định đến thành công hay thất bại.